

CHÚA NHẬT TUẦN XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

⇒ Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây, và phán cùng Môsê, đồng thời lấy thần trí trong Môsê mà phân phát cho bảy mươi vị bô lão. Khi Thần Trí ngự trên các ông, các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy.

Vậy có hai vị ở lại trong lều trại, một người tên là El-đad, và người kia tên là Mê-đad. Thần Trí đã ngự trên hai ông: vì hai ông được ghi tên vào sổ, nhưng không đến ở trong nhà xếp. Khi hai ông nói tiên tri trong lều trại, thì có đứa trẻ chạy đến báo tin cho ông Môsê rằng: “El-đad và Mê-đad đang nói tiên tri trong lều trại”. Tức thì *Giosuê, con ông Nun, tùy tùng của ông Môsê, và là kẻ được chọn trong số đông người, liền thưa rằng: “Hỡi ông Môsê, xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi”. Ông Môsê đáp lại rằng: “Người phân bì giùm ta làm chi? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban Thần Trí Người cho họ”. (Ds 11:25-29)*



⇒ **Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì các tai họa sắp giáng xuống trên các ngươi.** Cửa cải các ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi đã bị mối mọt gặm. Vàng bạc của các ngươi đã bị ten sét, và ten sét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi con thịnh nộ trong ngày sau hết. Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thầu đến tai Chúa các đạo binh. *Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi. (Gc 5:1-6)*

⇒ Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”.



⇒ Nhưng Chúa Giêsu phán: “Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. **Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu.** Nhưng nếu kẻ nào làm cơ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà đòi bọ rúc rĩa nó không hề chết và lửa không hề tắt”. (Mc 9:37-42. 44. 46-47)

+> “... Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây, và phán cùng Môsê, đồng thời lấy thần trí trong Môsê mà phân phát cho bảy mươi vị bô lão. Khi Thần Trí ngự trên các ông, các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy... Giosuê, con ông Nun, tùy tùng của ông Môsê, và là kẻ được chọn trong số đông người, liền thưa rằng: “Hỡi ông Môsê, xin hãy cầm chỉ các ông ấy đi”. Ông Môsê đáp lại rằng: “Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban Thần Trí Người cho họ” - “...**Này đây, hỡi những người giàu có, các người hãy than khóc kêu la, vì các tai hoạ sắp giáng xuống trên các người...** Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi.”

== Bài đọc 1 (trích sách Dân Số) và 2 (trích thư thánh tông đồ Giacôbê) diễn tả cách lạ lùng “**động thái**” (*comportement, behavior*) của con người, phô bày sự mâu thuẫn trong môi tương quan giao tiếp giữa con người với nhau:

+ không ghen tuông/ganh tị thì ích kỷ,

+ không kỳ thị giàu nghèo/sang hèn thì hành hung giết chóc, v.v...

+ Mọi sự đều xuất phát từ tư tưởng/nhận thức mâu thuẫn lẫn nhau.

== Kẻ hèn này (thuộc nhóm BÊN THUA) ghi nhớ mãi một câu nhận định chắc như đinh đóng cột của diễn giả (thuộc BÊN THẮNG) trong bài học tập chính trị đầu tiên sau biến cố 30/4/1975 tại Saigon. Tiêu đề của bài học tập chính trị là “**Ai thắng Ai?**” Sau khi diễn giải tràng giang đại hải những “**chiến thắng về mọi mặt ngoại giao, tư tưởng, tư duy, chính trị, và nhất là quân sự cùng khắp tại Miền Nam VN để giải phóng đồng bào thân yêu của chúng ta bị Mỹ-Ngụy kềm kẹp thật đáng thương trên hai thập niên qua**” của nhân dân ta khiến cho Mỹ phải rút và Ngụy nhào thê thảm, v.v... diễn giả tự gật gù đầu, nhìn qua nhìn lại khắp hội trường, lớn tiếng nói: “các anh có biết tại sao nhân dân anh hùng chúng ta thắng lớn không? – đó là nhờ đỉnh cao trí tuệ của bác và đảng biết dùng tư duy logic cách mạng: ở đâu có giai cấp, ở đó có mâu thuẫn...”

== Đức Giêsu Ki-tô, là Thầy, là Đường, là Sự Thật KHÔNG phủ nhận có sự gọi là **mâu thuẫn** trong lối cư xử giữa loài người với nhau, trái lại Người đưa ra một phương cách để hóa giải những mâu thuẫn đó, thay vì theo chiều hướng tiêu cực và xung đột, tráoi lại hoàn toàn tích cực để đem lại hài hòa, yêu thương: “...**chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con...**” thậm chí còn bảo vệ và bênh vực người yếu thế, nghèo khổ: “... **Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu...**” Người còn cảnh báo những kẻ cậy quyền cậy thế giờ trò áp bức

bóc lột thống trị kẻ cô thế cô thân: “...*Nhưng nếu kẻ nào làm có vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn...*”

